
 

 

133. löggjafarþing 2006�2007.
Þskj. 755  �  500. mál.

Fyrirspurn
til menntamálaráðherra um kostnað við dagskrárliði í Ríkisútvarpinu.

Frá Merði Árnasyni.

1. Af hverju neita stjórnendur Ríkisútvarpsins að gefa upp kostnað við mikilvæga og fjár-
freka dagskrárliði, svo sem áramótaskaup (sbr. Fréttablaðið 4. janúar, bls. 50)?

2. Hvenær var þessi siður tekinn upp af hálfu Ríkisútvarpsins?
3. Hvað kostaði áramótaskaupið 2006? En 2005? En 2004?


